

ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

แบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประเด็นนโยบาย	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
นโยบายวิเคราะห์ อัตรากำลัง (โครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน พัฒนาบุคลากร/นโยบายบริหารทรัพยากร บุคคล	ระบุผลการดำเนินงาน ทำได้ตาม เป้าหมายได้ผลผลิต ผลลัพธ์อย่างไร กรณีไม่ได้ ให้ระบุเหตุผล ปัญหาอุปสรรค เพราะเหตุใดที่ทำให้ไม่สามารถ ดำเนินการได้
นโยบายการสรรหา และคัดเลือก	ดำเนินการสรรหา พนักงานจ้างและรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลใน กรอบอัตราที่ว่าง	มีการวิเคราะห์และวางแผนการ ดำเนินการล่วงหน้า เนื่องจากการสรรหา ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ
นโยบายด้านบริหาร ผลการปฏิบัติงาน	จัดทำบันทึกข้อตกลงการ ปฏิบัติงานระหว่าง ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้ บัญชา เพื่อกำหนด ตัวชี้วัด ในการประเมินผลการ ปฏิบัติงานและ ดำเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม ตัวชี้วัดดังกล่าว	ผู้บังคับบัญชาทราบถึงระดับผลการ ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและ ดำเนินการพัฒนาตามความเหมาะสม
นโยบายบริหารและ พัฒนาทรัพยากร บุคคลด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ	จัดโครงการฝึกอบรม ภายในหน่วยงานและ ดำเนินการจัดส่งบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรม ตาม สายงาน	เปรียบเทียบผลการดำเนินงานก่อน/ หลัง การพัฒนาบุคลากร พบว่า พนักงานที่เข้า รับการฝึกอบรมเข้าใจ กระบวนการ ทำงานและเกิดข้อผิดพลาด ในการ ทำงานน้อยลง
นโยบายด้าน สวัสดิการและ ผลตอบแทน	พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม	บุคลากรมีแรงจูงใจในการทำงาน และ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาคนดีคนเก่งไว้กับองค์กร และจูงใจคนดีคนเก่งจากภายนอก
นโยบายการสร้าง ความสัมพันธ์และ ผูกพันภายในองค์กร	ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานในหน้าที่ความ รับผิดชอบ อย่าง มี ประสิทธิภาพและโปร่งใส ให้บริการประชาชนทุกคน อย่างเท่าเทียม ไม่ เลือกปฏิบัติ	ความมีคุณธรรม จริยธรรมของ บุคลากร ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ องค์กร

ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี

จากการดำเนินการตามนโยบายด้านต่างๆ ของนโยบายการบริหารส่วนตำบลป่าสักข์ บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ จะเห็นได้ว่าการดำเนินการครบทุกนโยบายที่ได้กำหนดไว้ ทำให้พนักงานทุกคนมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อให้งานออกมาได้ดีที่สุดสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาให้กับพื้นที่ตามภารกิจและหน้าที่ของท้องถิ่นที่มีพระราชบัญญัติกำหนดไว้

งานบุคคล

สำนักงานปลัด

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักข์